

# แผนพัฒนาสามปี

## พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗



องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ด้านขุนทด ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใช้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยได้จัดทำให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น  
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
อำเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด คณะผู้บริหารและ  
ผู้จัดทำแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทำแผนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี ให้สามารถพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการ  
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมุ่งหวังที่จะ  
ให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการ  
จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น  
ประชาชน ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด และหวังเป็นอย่าง  
ยิ่งว่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทดสามปี ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไป  
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด

## สารบัญ

	<u>หน้า</u>	
ส่วนที่ 1	บทนำ	1
ส่วนที่ 2	สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด	4
ส่วนที่ 3	ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา	12
ส่วนที่ 4	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	18
ส่วนที่ 5	บัญชีโครงการพัฒนา	28
<b>ภาคผนวก</b>		

# ส่วนที่ 1

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์

นอกจากนี้ แผนสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ครบถ้วน และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

### 1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น
4. เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
5. เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

### 1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี มี 7 ขั้นตอนดังนี้

#### ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน

คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนตำบล เสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อคณะผู้บริหาร โดยกำหนดทรัพยากรในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและกำหนดปฏิทินงานไว้อย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนตำบล หน่วยงานภายใน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาคมหมู่บ้าน

## **ขั้นตอนที่ 2** การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาคมหมู่บ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี

สำหรับปีต่อไป ให้เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งสามารถเพิ่มเติมโครงการหรือตัดทอนลงได้

## **ขั้นตอนที่ 3** การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคโดยใช้เทคนิค SWOT

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

## **ขั้นตอนที่ 4** การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

## **ขั้นตอนที่ 5** การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

## ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครง ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดประชุมเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาคมหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา

## ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการประสานแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหาร นำร่างแผนพัฒนาสามปีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอขอรับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะส่งให้ผู้บริหาร ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

### 1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนตำบล นำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

# ส่วนที่ 2



## ส่วนที่ 2

### สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

#### 2.1 ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ เรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลด่านขุนทด ไปเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีเขตตามเขตตำบล ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย

#### 2.2 สภาพทั่วไป

##### 1) ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง 69 กิโลเมตร ตามถนนสายนครราชสีมา- ขามทะเลสอ - ด่านขุนทด และห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 257 กิโลเมตร

##### อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ ตำบลหนองบัวตะเกียด ตำบลหนองบัวละคร
ทิศใต้	ติดต่อกับ ตำบลตะเคียน
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ ตำบลสระจรเข้
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ ตำบลบ้านเก่า

##### 2) เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีพื้นที่ทั้งหมด 63.31 ตารางกิโลเมตร

##### 3) ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีพื้นที่ติดต่อกับ 6 ตำบล ได้แก่ ตำบล บ้านเก่า ตำบลพันชนะ ตำบลหนองบัวตะเกียด ตำบลหนองบัวละคร ตำบลสระจรเข้ ตำบลตะเคียน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำเก็บความชื้นได้น้อย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

#### 4) เขตการปกครองและการปกครอง

การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด ออกเป็น 17 หมู่บ้าน

ประชาชนเลื่อมใสการปกครองในระบบประชาธิปไตย แบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยแต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ละ 2 คน และสมาชิกอบต.ที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งมาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น

หมู่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1	บ้านหาญ	มี 37 ครัวเรือน	นายอรุณ เหมขุนทด
หมู่ที่ 2	บ้านหัวบึง	มี 235 ครัวเรือน	นางเตือนใจ เดชขุนทด
หมู่ที่ 3	บ้านจั่น	มี 248 ครัวเรือน	นางบุญประคอง ปานขุนทด
หมู่ที่ 4	บ้านโคกรักษ์	มี 367 ครัวเรือน	นายถนอม สันขุนทด
หมู่ที่ 5	บ้านใหม่เจริญสุข	มี 259 ครัวเรือน	นายรุ่ง เพ็ญขุนทด
หมู่ที่ 6	บ้านถนนหักน้อย	มี 200 ครัวเรือน	นายไพบูรณ์ หาดขุนทด
หมู่ที่ 7	บ้านดอนกลอย	มี 102 ครัวเรือน	นายสมคิด ชอบสะอาด
หมู่ที่ 8	บ้านด่านขุนทด	มี 6 ครัวเรือน	นายไกล่รุ่ง แต่งสันเทียะ
หมู่ที่ 9	บ้านเมืองหาญ	มี 7 ครัวเรือน	นายเสมอ ไชยณรงค์
หมู่ที่ 10	บ้านใหม่ไชยณรงค์	มี 60 ครัวเรือน	นายกุศล ทองวิลัย
หมู่ที่ 11	บ้านหนองโสน	มี 59 ครัวเรือน	นายประวิทย์ เชษฐขุนทด
หมู่ที่ 12	บ้านโคกพัฒนา	มี 45 ครัวเรือน	นายเชื้อ ทองคลี่
หมู่ที่ 13	บ้านใหม่ไทยเจริญ	มี 86 ครัวเรือน	นายบุญธรรม เหมขุนทด
หมู่ที่ 14	บ้านโพธิ์ทองพัฒนา	มี 92 ครัวเรือน	นายธีรพงศ์ พิทักษ์สกุลถาวร
หมู่ที่ 15	บ้านถนนหักน้อยพัฒนา	มี 126 ครัวเรือน	นายฉอ้อน เตือนขุนทด
หมู่ที่ 16	บ้านจั่นสันติสุข	มี 147 ครัวเรือน	นายแล คงประเสริฐ
หมู่ที่ 17	บ้านสร้างสรรค์พัฒนา	มี 47 ครัวเรือน	นายไพฑูรย์ ภูมิโคกรักษ์

- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทดเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,6,7,10,15,16
- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทดบางส่วน จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,5,8,9,11,12,13,14,17

#### 5) ท้องถิ่นอื่นในตำบล

จำนวนเทศบาลตำบล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลตำบลขุนทด

#### 6) ประชากร

มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,076 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 9,019 คน แยกเป็นชาย 4,396 คน หญิง 4,623 คน จำแนกรายหมู่บ้านได้ดังนี้

**ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด**

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร (คน)		จำนวนรวม (คน)
		เพศชาย	เพศหญิง	
1	บ้านหาญ	75	83	158
2	บ้านหัวบึง	281	300	581
3	บ้านจั่น	565	547	1,112
4	บ้านโคกรักษ์	723	789	1,512
5	บ้านใหม่เจริญสุข	533	605	1,138
6	บ้านถนนหักน้อย	454	469	923
7	บ้านดอนกลอย	246	260	506
8	บ้านด่านขุนทด	9	5	14
9	บ้านเมืองหาญ	42	21	63
10	บ้านใหม่ไชยณรงค์	130	125	255
11	บ้านหนองโสน	131	137	268
12	บ้านโคกพัฒนา	87	98	185
13	บ้านใหม่ไทยเจริญ	183	172	355
14	บ้านโพธิ์ทองพัฒนา	198	214	412
15	บ้านถนนหักน้อยพัฒนา	314	317	631
16	บ้านจั่นสันติสุข	334	350	684
17	บ้านสร้างสรรค์พัฒนา	91	131	222
<b>รวม</b>		<b>4,396</b>	<b>4,623</b>	<b>9,019</b>

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2554

### 2.3 สภาพเศรษฐกิจ

#### 1) อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การทำไร่ ทำนา มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง โดยจะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในเขตอำเภอด่านขุนทด และเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

#### 2) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

- ธนาคาร	จำนวน	-	แห่ง
- โรงแรม	จำนวน	-	แห่ง
- ปั้มน้ำมันและก๊าซ	จำนวน	4	แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม	จำนวน	2	แห่ง
- โรงสี	จำนวน	7	แห่ง
- โรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1	แห่ง

## 2.4 สภาพสังคม

### 1) การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา	จำนวน	4	แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา	จำนวน	1	แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา	จำนวน	1	แห่ง
- โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง	จำนวน	-	แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	จำนวน	17	แห่ง

### 2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด / สำนักสงฆ์	จำนวน	6	แห่ง
- มัสยิด	จำนวน	-	แห่ง
- ศาลเจ้า	จำนวน	-	แห่ง
- โบสถ์	จำนวน	-	แห่ง

### 3) สาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐขนาด	จำนวน	-	แห่ง
- ศูนย์สุขภาพชุมชน	จำนวน	1	แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน	จำนวน	-	แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน	จำนวน	-	แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99			

### 4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจ	จำนวน	-	แห่ง
- สถานีดับเพลิง	จำนวน	-	แห่ง

## 2.5 การบริการพื้นฐาน

### 1) การคมนาคม

อบต.ด่านขุนทด มีการคมนาคมทางบกประเภทเดียว คือ

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน ลาดยาง 1 สาย ได้แก่ ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ
- ถนนทางหลวงจังหวัด 2 สาย ได้แก่ ถนนสายด่านขุนทด - หนองสรวง และ ถนนสายด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์
- ถนน รพช. ได้แก่ ถนนสายถนนหักน้อย - ประคำ
- ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
- ถนนลูกรังติดต่อกัน เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

การคมนาคม มีรถยนต์โดยสารแล่นผ่านหลายสาย ได้แก่ สายเลย - กรุงเทพฯ, ชัยภูมิ- กรุงเทพฯ , หนองบัวลำภู - กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีรถประจำทางวิ่งระหว่าง ด่านขุนทด - นครราชสีมา

## 2) การโทรคมนาคม

- |                          |   |      |
|--------------------------|---|------|
| - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข | 1 | แห่ง |
| - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ    | - | แห่ง |

## 3) การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคา และขาดไฟฟ้าสาธารณะบางส่วน

## 4) แหล่งน้ำธรรมชาติ

- |                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| - ลำน้ำ, ลำห้วย     | 8  | สาย  |
| - บึง, หนองและอื่นๆ | 21 | แห่ง |

## 5) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- |              |     |      |
|--------------|-----|------|
| - ฝาย        | 14  | แห่ง |
| - บ่อน้ำตื้น | 102 | แห่ง |
| - บ่อโยก     | 15  | แห่ง |
| - สระน้ำ     | 19  | แห่ง |

## 2.6 ข้อมูลอื่นๆ

### 1) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

- ป่าไม้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีจำนวน 1 แห่ง เป็นป่าไม้ชุมชน

### 2) มวลชนจัดตั้ง

- |                                       |    |          |
|---------------------------------------|----|----------|
| - ลูกเสือชาวบ้าน                      | 1  | รุ่น     |
| - อาสาสมัคร ปปส.                      | 17 | หมู่บ้าน |
| - ผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านภัยยาเสพติด | 17 | หมู่บ้าน |
| - สมาชิกโครงการ To Be Number One      | 17 | หมู่บ้าน |
| - อสม.                                | 17 | หมู่บ้าน |

## 2.7 ศักยภาพในตำบล

### ก. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

#### 1) การรวมกลุ่มของประชาชน

- |                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| - กลุ่มอาชีพ     | 5 | กลุ่ม |
| - กลุ่มออมทรัพย์ | 6 | กลุ่ม |
| - กลุ่มอื่นๆ     | - | กลุ่ม |

#### 2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

ตำบลด่านขุนทดมีศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาดังนี้

- (1) การคมนาคมมีเส้นทางติดต่อกันได้หลายอำเภอ ซึ่งตำบลด่านขุนทดเป็นศูนย์รวมการเดินทางก่อนจะแยกเส้นทางไปอำเภอต่างๆ

(2) ผลผลิตทางการเกษตรตำบลด้านขุนทดประกอบอาชีพทางเกษตรดังนี้

- ปลูกข้าวในหมู่ที่ 3,4,5,6,7
- ปลูกมันสำปะหลังในหมู่ที่ 3,4,5,6,7,10
- ปลูกข้าวโพดในหมู่ที่ 3,4,5,6,7,10
- ปลูกพริกในหมู่ที่ 3,4,5,6,7

(3) อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตตำบลด้านขุนทด 2 แห่ง คือบริษัทวา  
วาแพค ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตกระสอบ และโรงงานสุราชุมชน

(4) แหล่งท่องเที่ยวตำบลด้านขุนทดมีแหล่งน้ำสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ  
พักผ่อนหย่อนใจได้

## ข. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

### 1) คณะผู้บริหาร มีรายนามดังนี้

1. นายเส่ง	ข้าวสุวรรณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายวาเรนทร์	ประภาสุชาติ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นายชาญชัย	เพียงขุนทด	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4. นายวินัย	เกียรติศรีศิริ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

### 2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีรายนามดังนี้

1. นายอนันต์	พูนสวย	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายสหรัฐ	แตงสันทียะ	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นางบังอร	เลขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
4. นายตรีชัย	दानสุนทรวงษ์	สมาชิกสภา อบต.
5. นางหทัยรัตน์	ผกามาศ	สมาชิกสภา อบต.
6. นางอนุสรินทร์	เต็มลาภ	สมาชิกสภา อบต.
7. นายพยุ่ง	นาคนา	สมาชิกสภา อบต.
8. นายประเสริฐ	คอกขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
9. นายพิศาล	ภูมิโคกรักษ์	สมาชิกสภา อบต.
10. นายบุญสม	เปี้ยสันทียะ	สมาชิกสภา อบต.
11. นายรณฤทธิ์	นาคพลกรัง	สมาชิกสภา อบต.
12. นายแสง	คำขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
13. นายประมูล	หันขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
14. นายประเสริฐ	สุขขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
15. นายสมาน	โสขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
16. นายสมนึก	ทองคลี่	สมาชิกสภา อบต.
17. นายบุญมี	มุ้งชมกลาง	สมาชิกสภา อบต.
18. นายสุรพล	หุ่ยขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
19. นายประกอบ	สามขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
20. นายสมบูรณ์	ทีดี	สมาชิกสภา อบต.
21. นางกรองทอง	เชษฐขุนทด	สมาชิกสภา อบต.

22. นายยิ่งศักดิ์	คุณขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
23. นายเพชร	ทองคำพูล	สมาชิกสภา อบต.
24. นายพันธ์พยัคฆ์	วงศ์พระจันทร์	สมาชิกสภา อบต.
25. นายสำเภา	หาดขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
26. นายयोग	หาดขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
27. นางชุมสาย	เชิงขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
28. นายสุรธีร์	บัวสุนทร	สมาชิกสภา อบต.
29. นายอรุณ	หงษ์สันเทียะ	สมาชิกสภา อบต.
30. นายเชิด	สายจันทร์	สมาชิกสภา อบต.
31. นายศิริชัย	หีบขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
32. นายสันติ	คางขุนทด	สมาชิกสภา อบต.
33. นายเสน่ห์	ทองคลี	สมาชิกสภา อบต.
34. นางนุชนาฏ	ขอจันทร์กลาง	สมาชิกสภา อบต.

3) จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วนตำบล มีจำนวนทั้งสิ้น 33 คน โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

#### สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 คน

1. นายเมืองแมน	ศิษย์สุวรรณ	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นางสาววราภรณ์	วิทยารัตน์	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางปราณี	เฉลิมชาติ	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นางชญาภา	มาตรงค์ศรี	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน
5. นายธงไชย	รักชิตกุล	ตำแหน่ง	นิติกร
6. นางสาวศศิธร	พรหมรังสิต	ตำแหน่ง	บุคลากร
7. นายสกล	แพงสรระน้อย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. นางทศวรรณ	อินโพธิ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
9. นายพงษ์สันต์	กองขุนทด	ตำแหน่ง	คณงานทั่วไป
10. นายสุชาติ	เกียรติศรีศิริ	ตำแหน่ง	นักการภารโรง
11. นางปาริชาติ	ขวัญเผือก	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
12. นางสาววรรณพร	ประจิตร	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
13. นางสาวศิริพร	เซขุนทด	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
14. นางสาวสุกัญญา	นาคณา	ตำแหน่ง	คณงานทั่วไป

#### ส่วนโยธา จำนวน 4 คน

1. นายพีรภู	วงศ์สาโรจน์	ตำแหน่ง	หัวหน้าส่วนโยธา
2. นางเยาวมาลย์	ภูมิโคกรักษ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ
3. นายพงษ์ศักดิ์	เดชพันธ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา
4. นายพรโชค	คอกขุนทด	ตำแหน่ง	คณงานทั่วไป

**ส่วนการคลัง จำนวน 7 คน**

1. นางฉันทพัฒน์	ธัญชนัทพรกุล	ตำแหน่ง	หัวหน้าส่วนการคลัง
2. นางพิมพ์พัชร	ย่านกลาง	ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ
3. นางศิริพร	ทองคลี่	ตำแหน่ง	นักวิชาการคลัง
4. นางจุฑารัตน์	สิริสุริภากร	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. นางยุพิน	แถมกิ่ง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
6. นางกุลวดี	คณธาดาพร	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
7. นายสมชาย	คุณขุนทด	ตำแหน่ง	คนงานทั่วไป

**ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 6 คน**

1. นางณัฐกมล	แปลงกระโทก	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา
2. นางสาวธิดารัตน์	กาจกลาง	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
3. นางมณฑิรา	เมี่ยงขุนทด	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
4. นางสาวถลันชนันท์	ภูมิกิไกรรักษ์	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
5. นางเพ็ญพิชฌา	ด่านสุนทรวงค์	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
6. นางสาวอัมพร	โหม่งขุนทด	ตำแหน่ง	ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

**ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน**

1. นางสาวภณิดา	พรหมรังสิต	ตำแหน่ง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
----------------	------------	---------	-----------------------

**งานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน**

1. นางอุตสาห์	แจ่มจรัสแสง	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
---------------	-------------	---------	-------------------------

**4) ระดับการศึกษาของบุคลากร**

ประถมศึกษา	จำนวน	-	คน
มัธยมศึกษา	จำนวน	2	คน
อาชีวศึกษา	จำนวน	8	คน
ปริญญาตรี	จำนวน	20	คน
สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	4	คน



# ส่วนที่ 3

## ส่วนที่ 3

### ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมชน ในปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาในปี 2553 ที่ผ่านมาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมชน ได้นำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่

องค์ประกอบ ประกอบด้วย การประเมินผลการนำแผนประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงคุณภาพ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยนำเสนอ ดังนี้

การประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมชน ปี 2553 ที่ผ่านมา เป็นการประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินผล 2 ลักษณะ ดังนี้

#### 3.1 ประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณโดยดำเนินการดังนี้

เปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาประจำปีกับคิดเป็นร้อยละและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดตามตาราง

ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  
ในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2553 ที่ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในแผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนา	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง	ร้อยละ
1. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	25	18	72.00	1,701,000	1,424,798	83.76
2. การพัฒนาสาธารณสุข	4	2	50.00	323,000	240,000	74.30
3. การพัฒนาด้านการศึกษา	3	1	33.33	112,000	72,000	64.28
4. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	11	6	54.55	7,383,540	6,609,614	89.51
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม	2	-	-	80,000	-	-
6. ด้านเกษตรกรรม	8	-	-	1,176,800	-	-
7. การกีฬาและนันทนาการ	6	3	50.00	575,000	322,550	56.09
8. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	8	2	25.00	10,520,000	5,300	0.05
9. โครงสร้างพื้นฐาน	56	34	60.71	7,417,000	12,245,342	165.09
10. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	5	3	60.00	390,000	468,915	120.23
11. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในและทรัพย์สิน	5	2	40.00	320,000	59,400	18.56
รวม	133	71	53.38	29,998,340	21,447,919	71.49

#### 3.2 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมชนได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2553 ของแต่ละแนวทางและโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมชน ว่าสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยนำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

## 1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

### มีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
- 2) เพื่อส่งเสริมเพื่อศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ
- 3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
- 4) เพื่อพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน
- 5) ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- 6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้บริการประชาชน

**สรุปผลการพัฒนา** องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานภาครัฐ และให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ส่งเสริมการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งบุคลากรทั้งในส่วนพนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน โดยได้จัดทำแผนพัฒนาด้านการบริหารราชการที่ดีจำนวน 25 โครงการ ดำเนินการ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72 ของโครงการทั้งหมด

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

### มีวัตถุประสงค์

- 1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ
- 2) สนับสนุนการพัฒนากำลังด้านสาธารณสุข โดยจัดการศึกษาสนับสนุน (แพทย์/พยาบาล/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ครอบคลุมทุกวิชาชีพ
- 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี
- 4) จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/ การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน /อนามัยโรงเรียน)
- 5) เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักในด้านสุขอนามัย การสาธารณสุขและการออกกำลังกาย

**สรุปผลการพัฒนา** องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการบริหารสาธารณสุขอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาการ

ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้ประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขจำนวน 4 โครงการ ดำเนินการได้ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

#### มีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา การเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
- 2) พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของเด็ก และเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพ ศูนย์พัฒนาเด็ก
- 3) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- 4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

**สรุปผลการพัฒนา** การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านเขตพื้นที่การศึกษา มีการส่งเสริมด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้เกิดในทุกชุมชน โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนรองรับการพัฒนาด้านการศึกษาจำนวน 3 โครงการ ดำเนินการได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของโครงการทั้งหมด

### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

#### มีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการและสวัสดิการที่ดี
- 2) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในทุกๆเดือน
- 3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก เยาวชน วัยทำงาน วัยชราและผู้ติดเชื้อ HIV

**สรุปผลการพัฒนา** การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านเขตพื้นที่สวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่อย่างมีความสุข สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา ได้ดำเนินการจัดทำแผนรองรับการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม จำนวน 11 โครงการ ดำเนินการได้ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55 ของโครงการทั้งหมด

### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

#### มีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพะาผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางเกษตร

- 2) พัฒนาความสามารถและทักษะฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า
- 3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
- 4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชน ให้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ตนเอง

**สรุปผลการพัฒนา** องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ดำเนินการจัดทำแผนรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการได้ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ประกอบกับประชาชน กลุ่มและหมู่บ้านต่างๆ ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆ หรือหากมีก็ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

## 6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

### มีวัตถุประสงค์

- 1) พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน /และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
- 2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม
- 3) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร
- 4) พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต / ผลผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์

**สรุปผลการพัฒนา** องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ด้านเกษตรกรรมได้มีการดำเนินการจัดทำแผนรองรับการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการได้ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - ของโครงการทั้งหมด สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถเฉพาะด้านการเกษตร

## 7. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

### วัตถุประสงค์

- 1) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- 2) ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศและเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน
- 3) ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา
- 4) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ใช้ออกกำลังกาย

**สรุปผลการพัฒนา** องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬาแก่ทุกหมู่บ้านในตำบลด่านขุนทด ให้ประชาชนได้มีการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจโดยใช้การทำกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนรองรับการพัฒนาไว้จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการได้ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด

## 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

### มีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน / ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน
- 2) รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
- 3) แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
- 4) เพื่อพัฒนา และปรับปรุง สภาพแหล่งน้ำให้สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่
- 5) เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง
- 6) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

**สรุปผลการพัฒนา** องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ดำเนินการจัดทำแผนรองรับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการได้ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 โครงการที่ได้ดำเนินการคือโครงการจัดทำแผนลุ่มน้ำย่อย

## 9. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

### มีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุง ปรับปรุง ถนน ท่อระบายน้ำให้มีความสะดวก และมาตรฐาน
- 2) เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวกพื้นที่ชุมชน
- 3) เพื่อก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน
- 4) เพื่อให้บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

**สรุปผลการพัฒนา** องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไขสภาพถนน ท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนเพิ่มเติม ก่อสร้าง ซ่อมแซมหอคอยกระจายข่าว โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 56 โครงการ ดำเนินการได้ 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมด สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด

## 10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

### วัตถุประสงค์

- 1) รื่นฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2) ส่งเสริมบทบาทสถาบัน บวร(บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน

**สรุปผลการพัฒนา** องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทดมีการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โดยได้มีการจัดทำแผนรองรับด้านศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการได้ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการทั้งหมด

#### 11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในและทรัพย์สิน

##### วัตถุประสงค์

- 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน / อปพร. ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ลดอุบัติเหตุจากรoad ทางบก / ทางน้ำเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

**สรุปผลการพัฒนา** การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทดด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการจัดฝึกอบรมทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อทบทวน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปี จะมีการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน คอยให้ความช่วยเหลือ และป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ดำเนินการจัดทำแผนรองรับการพัฒนาไว้ จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการได้ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของโครงการทั้งหมด

# ส่วนที่ 4



## ส่วนที่ 4

### สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

#### วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าไว้ดังนี้

“องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

#### ภารกิจหลัก (MISSION)

1. การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยให้บริการบริหารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ต่อไป
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือจากภาครัฐ และประชาชน
4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งขจัดปัญหาเสพติด
5. จัดการดูแลสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

#### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การได้รับบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและทั่วถึง
2. ดำเนินการยกระดับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และความรู้เท่าทันสังคมมาให้กับคนในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ดำเนินการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสังคม

#### นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจะต้องดำเนินการ และส่วนงานที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อดำเนินการในระยะเวลา 4 ปี ตามวาระ โดยมีรายละเอียดของนโยบาย ดังนี้

## 1. นโยบายเร่งด่วน

1.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้นำชุมชนเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลด้านชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

1.2 จัดสำรวจถนนทุกเส้นทางที่มีอยู่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คงสภาพพร้อมใช้งาน

1.3 ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางหลักทุกหมู่บ้านตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 ปรับปรุงการให้บริการ เกี่ยวกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาต ของผู้มาติดต่อราชการประเภทต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และเป็น การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจการลงทุนมีความเชื่อถือ และเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมั่นใจ

## 2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรอง ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี

2.2 ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปา บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค

2.3 ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

## 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

3.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

3.4 ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แต่ละกลุ่มในเขตตำบลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขตลอดจนกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินกิจการอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับตำบลอื่นได้ต่อไป

## 4. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและกีฬา

4.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

4.2 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

4.2 จัดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

4.3 จัดให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานประเพณีวันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันสำคัญทางศาสนา และวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี

- 4.4 จัดให้มีทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนพยาบาลเพื่อกลับมาทำงานในชุมชน
- 4.5 เผื่อระวัง ติดตาม สถานการณ์โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในเขตตำบล
- 4.6 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- 4.7 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันยาเสพติด โดยจัดให้มีสนามกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อเยาวชน,ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด

## 5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- 5.1 รมรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ำ
- 5.2 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม
- 5.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่า
- 5.4 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

## 6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

- 6.1 จัดบรรยากาศที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชนด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ โดยยึดหลัก “การบริการคืองานของเรา”
- 6.2 เพิ่มทักษะ ความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม
- 6.3 ปรับปรุง และพัฒนารายได้ ในด้านการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
- 6.4 เน้นการบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- 6.5 เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม สำนึกรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้

### (1) จุดแข็ง (S : Strensth)

- ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต
- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน สมบูรณ์มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกสะอาด
- มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
- ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา

- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการอื่นในพื้นที่
- มีเส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สะดวกทุกสาย
- มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถดำเนินการจัดทำสวนสาธารณะและนันทนาการได้
- มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ร้านค้าชุมชน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชน
- เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้สำหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ
- มีแหล่งน้ำสาธารณะที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

### (2) จุดอ่อน ( W : Weakness )

- เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น
- ขาดระบบการวางผังที่ได้มาตรฐาน
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด
- ปัญหานี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน
- ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง
- ประชาชนยังมีค่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร
- การปลุสตัวของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี

### (3) โอกาส ( O : Opportunity )

- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีแผนงาน โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่จังหวัดต่างๆ จำนวน 1 สาย สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นได้เกินกว่าประมาณการปีละประมาณร้อยละ 25
- องค์การบริหารส่วนตำบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

### (4) ข้อจำกัด ( T : Threat )

- ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประชาชนมีพื้นฐานความรู้และพื้นฐานทางสังคมแตกต่างกัน
- ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
- พื้นที่อยู่ในเขตประสบภัยแล้งติดต่อกันหลายปีทำให้ขาดน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านเขตและนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร จึงได้มีการมียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม 11 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา จำนวน 38 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุตามประสงค์ ดังนี้

## 1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

### เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน เพื่อให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### แนวทางการพัฒนา

- 1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และภาคประชาชนรวมทั้งให้มีการบูรณาการกับภาคราชการทุกระดับ
- 1.2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
- 1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
- 1.4 การนำข้อมูล จปฐ. และ กชช2ค. มาใช้ในการวางแผนโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาโคราช
- 1.5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง

### ตัวชี้วัด

1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง
2. การบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4. การวางโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
5. อัตราการรับรู้ข่าวสารของทางอบต.ที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพิ่มสูงขึ้น

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

### เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการบริหารสาธารณสุขอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้มีประสิทธิภาพ

### แนวทางการพัฒนา

- 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ
- 2.2 สนับสนุนการพัฒนากำลังด้านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน (แพทย์/พยาบาล/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ครอบคลุมทุกวิชาชีพ
- 2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

### ตัวชี้วัด

1. จำนวนผู้ขอรับการบริการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม อสม. ในตำบลตำบลเขต
3. จำนวนผู้ป่วยจากโรคติดต่อต่าง ๆ ลดลง เช่น ไข้เลือดออก
4. มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินสำหรับบริการให้กับผู้ป่วยและนำพาผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

### เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะของตนเองในด้านการศึกษา เพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ที่มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้การพัฒนาตนเอง

### แนวทางการพัฒนา

- 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา
- 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ

### ตัวชี้วัด

1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

## 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

### เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่อย่างมีความสุข สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา

### แนวทางการพัฒนา

- 4.1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- 4.2. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

- 4.3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

#### ตัวชี้วัด

1. จำนวนประชาชนผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
2. จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ
3. จำนวนผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
4. จำนวนเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ที่ได้รับความช่วยเหลือในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

#### เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตำบลตำบลขุนทดให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม รวมทั้งให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการทำการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มอาชีพ

#### แนวทางการพัฒนา

- 5.1. ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดห้องแสดงสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก

#### ตัวชี้วัด

1. จำนวนการรวมกลุ่มอาชีพในแต่ละหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น
2. กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. มีกลุ่มอาชีพเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น

### 6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

#### เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมให้กับประชาชน และพัฒนาคุณภาพการผลิตด้านเกษตรกรรม มีการจัดให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในการนำเอาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในการทำอาชีพ

#### แนวทางการพัฒนา

- 6.1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
- 6.2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
- 6.3. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน /และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

#### ตัวชี้วัด

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. จำนวนศูนย์ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม
3. ประชาชนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการผลิต

## 7. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

### เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬาแก่ทุกหมู่บ้านในตำบลตำบลชนบท ให้ประชาชนได้มีการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจโดยใช้การทำกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย ร่วมกัน

### แนวทางการพัฒนา

- 7.1. ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศและเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน
- 7.2. ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุน โรงเรียนการกีฬา
- 7.3. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหาเสพติดและ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

### ตัวชี้วัด

1. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
2. จำนวนโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติด

## 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

### เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน ชุมชน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

### แนวทางการพัฒนา

- 8.1. ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน / ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด
- 8.2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน
- 8.3. รณรงค์การแก้ไขปัญหามลภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
- 8.4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน
- 8.5. แก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร
- 8.6. ส่งเสริมการเฝ้าระวังน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม โดยชุมชน

### ตัวชี้วัด

1. จำนวนประชาชนที่ร่วมทำกิจกรรม
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ประสานความร่วมมือกันระหว่างชุมชน

## 9. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

### เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความ สะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ



### แนวทางการพัฒนา

- 9.1. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 9.2. บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
- 9.3. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
- 9.4. การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
- 9.5. ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬา และนันทนาการชุมชน
- 9.6. การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด

### ตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการ

## 10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

### เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนด้านจิตใจ ให้พึ่งพาตนเองได้ และจัดให้มีการบำรุงรักษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

### แนวทางการพัฒนา

- 10.1. รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 10.2. ส่งเสริมบทบาทสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
- 10.3. สนับสนุนโครงการวัดปลอดภัยให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

### ตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

## 11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในและทรัพย์สิน

### เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

### แนวทางการพัฒนา

- 11.1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก /ทางน้ำ

- 11.2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดย ส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน / อพปร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ
- 11.3. สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน

**ตัวชี้วัด**

1. จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน
2. จำนวน อพปร. ที่เข้าร่วมโครงการ

# ส่วนที่ 5

ส่วนที่ 1  
 สรุบบัญชีโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2555 - 2557)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านขุนทด

ยุทธศาสตร์	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
<b>1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ</b>								
1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่าง โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และภาคประชาชน รวมทั้งบูรณาการกับภาคราชการทุกระดับ	2	40,000	2	40,000	2	40,000	6	120,000
1.2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	14	23,420,000	8	170,000	8	170,000	30	23,760,000
1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง	14	3,086,500	6	960,000	6	960,000	26	5,006,500
1.4 การนำข้อมูล จปฐ. และ กชชค. มาใช้ในการวางแผนโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในแผนพัฒนา	1	100,000	1	100,000	1	100,000	3	300,000
1.5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง	2	90,000	2	90,000	2	90,000	6	270,000
<b>รวม</b>	<b>33</b>	<b>26,736,500</b>	<b>19</b>	<b>1,360,000</b>	<b>19</b>	<b>1,360,000</b>	<b>71</b>	<b>29,456,500</b>

ยุทธศาสตร์	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
<b>2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข</b>								
2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ	1	70,000	1	70,000	1	70,000	3	210,000
2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดี	2	200,000	1	170,000	1	170,000	4	540,000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>270,000</b>	<b>2</b>	<b>240,000</b>	<b>2</b>	<b>240,000</b>	<b>7</b>	<b>750,000</b>
<b>3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา</b>								
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษทั้งในและนอกระบบ โรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	100,000	1	100,000	1	100,000	3	300,000
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ	1	18,000	1	18,000	1	18,000	3	54,000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>118,000</b>	<b>2</b>	<b>118,000</b>	<b>2</b>	<b>118,000</b>	<b>6</b>	<b>354,000</b>

ยุทธศาสตร์	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
<b>4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม</b>								
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	1	500,000	1	500,000	1	500,000	3	1,500,000
4.2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก	9	171,100	2	93,600	7	10,093,600	18	10,358,300
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด	7	2,350,000	5	2,280,000	5	2,280,000	17	6,910,000
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>3,021,100</b>	<b>8</b>	<b>2,873,600</b>	<b>13</b>	<b>12,873,600</b>	<b>38</b>	<b>18,768,300</b>
<b>5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม</b>								
5.1 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิตยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดห้องแสดงสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก	4	230,000	2	80,000	2	80,000	8	390,000
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>230,000</b>	<b>2</b>	<b>80,000</b>	<b>2</b>	<b>80,000</b>	<b>8</b>	<b>390,000</b>
<b>6 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม</b>								
6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์	2	50,000	-	-	-	-	2	50,000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>50,000</b>

ยุทธศาสตร์	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
<b>7 ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ</b>								
7.1 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ	1	50,000	1	50,000	1	50,000	3	150,000
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา	1	30,000	1	30,000	1	30,000	3	90,000
7.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	3	450,000	3	450,000	3	450,000	9	1,350,000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>530,000</b>	<b>5</b>	<b>530,000</b>	<b>5</b>	<b>530,000</b>	<b>15</b>	<b>1,590,000</b>
<b>8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม</b>								
8.1 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน / ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด	2	200,000	4	200,000	1	50,000	7	450,000
8.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน	1	-	1	-	1	-	3	-
8.3 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	2	70,000	1	50,000	1	50,000	4	170,000
8.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน	2	70,000	-	-	-	-	2	70,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
8.5 แก้ไขปัญหาขยะภาคครัวเรือนและภาคเอกชนแบบครบวงจร	4	190,000	1	50,000	1	-	6	240,000
8.6 ส่งเสริมการฝึกระวังน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม โดยชุมชน	1	300,000	1	300,000	1	300,000	3	900,000
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>830,000</b>	<b>8</b>	<b>600,000</b>	<b>5</b>	<b>400,000</b>	<b>25</b>	<b>1830000</b>
<b>9 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน</b>								
9.1 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	-	1	-	1	-	3	-
9.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	1	879,000	1	850,000	1	3,150,000	3	4,879,000
9.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์	14	3,150,000	10	1,000,000	9	1,000,000	33	5,150,000
9.4 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ	49	11,754,000	68	39,506,000	77	46,685,000	194	97,945,000
9.5 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬา และนันทนาการชุมชน	2	370,000	1	170,000	1	170,000	4	710,000
9.6 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด	1	200,000	1	200,000	1	200,000	3	600,000
<b>รวม</b>	<b>68</b>	<b>16,353,000</b>	<b>82</b>	<b>41,726,000</b>	<b>90</b>	<b>51,205,000</b>	<b>240</b>	<b>109,284,000</b>



ยุทธศาสตร์	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
<b>10 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม</b>								
10.1 รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ซาติพันธุ์ วัฒนธรรมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	500,000	1	500,000	1	500,000	3	1,500,000
10.2 ส่งเสริมบทบาทสถาบัน บวร(บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน	2	150,000	2	150,000	2	150,000	6	450,000
10.3 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสอบสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ	1	-	1	-	1	-	3	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>650,000</b>	<b>4</b>	<b>650,000</b>	<b>4</b>	<b>650,000</b>	<b>12</b>	<b>1,950,000</b>
<b>11 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในและทรัพย์สิน</b>								
11.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก /ทางน้ำ	1	70,000	1	70,000	1	70,000	3	210,000
11.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน / อพปร. ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	2	330,000	2	330,000	2	330,000	6	990,000
11.3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1	-	1	-	1	-	3	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>400,000</b>	<b>4</b>	<b>400,000</b>	<b>4</b>	<b>400,000</b>	<b>12</b>	<b>1,200,000</b>
	<b>154</b>	<b>49,188,600</b>	<b>136</b>	<b>48,577,600</b>	<b>146</b>	<b>67,856,600</b>	<b>436</b>	<b>165,622,800</b>

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2555 - 2557)  
องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่าง โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และภาคประชาชน รวมทั้งบูรณาการกับภาค ราชการทุกระดับ

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และตำบล	เพื่อจัดการประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้านและระดับตำบล ร่วมหา แนวทางในการพัฒนา ท้องถิ่น	แกนนำหมู่บ้าน หมู่ 1 -17	20,000	20,000	20,000	แกนนำหมู่บ้านได้รับความรู้ แนวทางและประสบการณ์ พัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ ให้บริการของ อบต.ด้านขุนทด	เพื่อประเมินหาความพึงพอใจของ ประชาชนผู้มาใช้บริการของ หน่วยงานแต่ละส่วนภายในอบต. ด้านขุนทด	ระดับคะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป	20,000	20,000	20,000	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแก่ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อบต.ด้าน ขุนทด	สำนักปลัด

1.2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ภายใน ตำบล หรือการจัดประชุมต่างๆ	อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	8,000,000	-	-	1.มีสถานที่ให้บริการ ประชาชนให้มาติดต่องาน 2.การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	ส่วนโยธา
2	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	เพื่อเป็นที่ทำการของอบต.ด้านขุนทด ในการให้บริการแก่ประชาชน ให้มา ติดต่องานด้วยความสะดวก และเสริม ศักยภาพของอบต.โดยมุ่งเน้นความ มั่นคง	อาคารสำนักงานคสล.2 ชั้น	15,000,000	-	-	1.มีสถานที่ให้บริการ ประชาชนให้มาติดต่องาน 2.การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	ส่วนโยธา
3	โครงการลานอเนกประสงค์หินคลุก หลังที่ทำการอบต.ด้านขุนทด	เพื่อจ่าย เป็น ค่าก่อสร้างลาน อเนกประสงค์หินคลุก	ลานอเนกประสงค์หินคลุก กว้าง 25 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	100,000	-	-	มีสถานที่สำหรับร่วมทำ กิจกรรมร่วมกัน	ส่วนโยธา
4	โครงการปรับปรุงห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด	เพื่อปรับปรุง หอง ประชุม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด	ปรับปรุงห้องประชุม	60,000	-	-	มีห้องประชุมสำหรับรับรองผู้ มาประชุม และรับรองการ จัดประชุมสภา	ส่วนโยธา
5	โครงการถมดินสระน้ำบริเวณหลังที่ ทำการอบต.ด้านขุนทด	เพื่อถมสระน้ำบริเวณหลังที่ทำการ อบต.	ถมดินสระน้ำ ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร	30,000	-	-	1.มีสถานที่ให้บริการ ประชาชนให้มาติดต่องาน 2.การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	ส่วนโยธา

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
6	โครงการก่อสร้างที่จอดรถบริเวณ หลังที่ทำการอบต.	เพื่อก่อสร้างที่จอดรถบริเวณหลังที่ ทำการอบต.ด้านขุนทด	ก่อสร้างที่จอดรถ	60,000	-	-	1.มีสถานที่ให้บริการ ประชาชนให้มาติดต่องาน 2.การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	ส่วนโยธา
7	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งนายกและ สมาชิก อบต. ในหมู่บ้านที่ ขยายเขต มีการ เปลี่ยนแปลงหรือหมดวาระ	60,000	60,000	60,000	สามารถจัดการเลือกตั้งนายก และสมาชิกอบต.ในหมู่บ้าน ที่มีการเปลี่ยนแปลง	สำนักปลัด
8	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือที่ทันสมัย ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานด้าน เอกสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	20,000	20,000	บุคลากรมีเครื่องมือที่ทันสมัย ในการปฏิบัติงานด้วยความ รวดเร็ว	สำนักปลัด , ส่วนการคลัง
9	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว และมีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอ	วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	10,000	10,000	10,000	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
10	โครงการจัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว และมีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอ	วัสดุเคมีเครื่องมือเครื่องดับเพลิง	30,000	30,000	30,000	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
11	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันของชาติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552	หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 17 หมู่บ้าน	30,000	30,000	30,000	ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงภารกิจหลักในการดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยช่วยกันตรวจสอบช่วยกันปกป้องและกำจัดสื่อและบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นอันตราย	สำนักปลัด
12	จุดให้บริการอินเทอร์เน็ต	1.เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตกับประชาชนในพื้นที่ในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ  2.เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา	จุดให้บริการอินเทอร์เน็ต ณ ที่ทำการอบต.ด่านขุนทด จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	1.ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยได้จากอินเทอร์เน็ต  2.เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียน	สำนักปลัด
13	อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2555)	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	อำเภอด่านขุนทด	10,000	10,000	10,000	ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
14	อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคม 2554)	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	อำเภอด่านขุนทด	10,000	10,000	10,000	ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	สำนักปลัด

1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง	เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น	250,000	250,000	250,000	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นสามารถนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานได้	สำนักปลัด
2	โครงการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	พัฒนาความรู้ทางการศึกษาให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี	300,000	300,000	300,000	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ มีความรู้มากขึ้นและสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด
3	โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.ด้านขุนทด	1.เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพคน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	300,000	300,000	300,000	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาความรู้ความสามารถรับกระบวนการทำงานพัฒนาท้องถิ่น ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
4	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่ผู้บริหารและพนักงาน	เพื่อตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้บริหารและพนักงาน	20,000	20,000	20,000	ผู้บริหาร และพนักงานได้รับการตรวจสอบสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ	ส่วน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
5	โครงการติดตั้งและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL และค่าเช่าพื้นที่ทำโฮมเพจ	1.เพื่อให้หน่วยงานมีการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและค้นข้อมูลจากภายนอกได้สะดวก 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานภายนอก 3.เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตกับประชาชน	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนสำหรับส่วนราชการและค่าเช่าพื้นที่ทำโฮมเพจแบบรายปี	30,000	30,000	30,000	มีการรับส่งข้อมูลที่ทันสมัยระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอกโดยประหยัดค่าใช้จ่าย และให้บริการกับประชาชน	ส่วนการคลัง
6	โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	เพื่อจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF มือถือ	แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ขนาด กำลังส่ง 5 วัตต์ 40 เครื่อง	60,000	60,000	60,000	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
7	โครงการจัดซื้อชุดระบบประชุม	เพื่อจัดซื้อชุดระบบประชุม สำหรับห้องประชุมสภาตำบลด้านขุนทด	ชุดระบบประชุมจำนวน 1 ชุด	60,000	-	-	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
8	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	เพื่อจัดซื้อรถใช้ในการดำเนินงานของ อบต.ด้านขุนทด	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งเครนกระเช้าไฟฟ้า	2,000,000	-	-	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
9	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	30,000	-	-	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด และส่วน สาธารณสุข
10	โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงานระดับ 2 - 6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	20,000	-	-	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด



ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
11	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ชนิดบานเลื่อน)	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้	7,500	-	-	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ส่วนการศึกษา
12	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ชนิดบานกระຈก)	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	ตู้เก็บเอกสารบานกระຈก จำนวน 1 ตู้	2,500	-	-	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ส่วน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
13	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ชนิด แฟ้มตั้ง)	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	ตู้เก็บเอกสารแฟ้มตั้ง จำนวน 1 ตู้	3,000	-	-	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ส่วน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
14	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบทึบ)	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ จำนวน 1 ตู้	3,500	-	-	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ส่วน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

1.4 การนำข้อมูล จปฐ. และ กชชค. มาใช้ในการวางแผนโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในแผนพัฒนา

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	แผนที่ภาษี	100,000	100,000	100,000	มีข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินที่เอื้อต่อ การปฏิบัติงาน	ส่วนการคลัง

1.5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและมาชำระภาษีตามกำหนดเวลา	จำนวนผู้มาชำระภาษีร้อยละ 85	50,000	50,000	50,000	ประชาชนมีความเข้าใจการยื่นชำระภาษีและมาชำระตามกำหนด	ส่วนการคลัง
2	โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอบต.ด้านชุมชนต.ให้บุคคลภายนอกทราบ	สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การทำงานของอบต. ไตรมาสละ 1,000 ฉบับ	40,000	40,000	40,000	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารการทำงานและมีส่วนร่วมในการติดตามการทำงานของอบต.	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (สปสช.)	เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และทั่วถึง	ประชากรในเขตพื้นที่ ม.1 - 17	70,000	70,000	70,000	ประชาชนให้ความสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น	ส่วน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	อุดหนุน อสม.ประจำหมู่บ้าน	เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอสม.ประจำหมู่บ้าน	กลุ่มอสม.ประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด	170,000	170,000	170,000	งานด้านสาธารณสุขภายในหมู่บ้านมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ส่วน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการเชื่อมโยงสายใยเครือข่ายสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขของกลุ่ม อสม.ตำบลด่านขุนทด เช่นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขเรื่องต่าง ๆ	กลุ่มอสม.ประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด	30,000	-	-	งานด้านสาธารณสุขภายในหมู่บ้านมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ส่วน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	อุดหนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน - นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน - นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสที่ เรียนดีแต่ยากจน	ผู้ด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 คน	100,000	100,000	100,000	นักเรียน นักศึกษา และ ผู้ด้อยโอกาส ที่เรียนดีแต่ ยากจนได้รับโอกาสทาง การศึกษา	สำนักปลัด

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กของ อปท. ให้มีความรู้ความสามารถ	ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. จำนวน 6 คน	18,000	18,000	18,000	มีบุคลากรทางการศึกษาที่มี ความรู้ความสามารถ	ส่วนการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

4.1 พัฒนาคูณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV	เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพในตำบลด้านขุนทด	500,000	500,000	500,000	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV มีคุณภาพชีวิตที่ดี	สำนักปลัด

4.2 การสังคสมงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	63,600	63,600	63,600	เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ส่วนการศึกษา
2	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษาสื่อสารเรียนรู้	เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	30,000	30,000	30,000	เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ส่วนการศึกษา
3	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ม.3	เพื่อให้สถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพค.1)	-	-	2,000,000	มีสถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอน	ส่วนโยธา
4	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5	เพื่อให้สถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพค.1)	-	-	2,000,000	มีสถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอน	ส่วนโยธา
5	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนนหักน้อย ม.6	เพื่อให้สถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพค.1)	-	-	2,000,000	มีสถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอน	ส่วนโยธา
6	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ม.15 (แทนศูนย์เก่า ร.ร.วัดถนนหักน้อยตอนกลาง)	เพื่อให้สถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพค.1)	-	-	2,000,000	มีสถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอน	ส่วนโยธา
7	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.16	เพื่อให้สถานที่ทำกิจกรรมและสอนหนังสือเด็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพค.1)	-	-	2,000,000	มีสถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอน	ส่วนโยธา

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
8	โครงการสงเคราะห์เด็ก ครอบครัวผู้ เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งจำเป็นต่างๆ ในการ บรรเทาความเดือดร้อนแก่เด็ก ครอบครัวผู้เดือดร้อนและ ผู้ด้อยโอกาส	หมู่ที่ 1 - 17	30,000	-	-	เพื่อให้ ผู้ เดือด ร้อน มี เครื่องอุปโภคและบริโภค ที่จำเป็น	สำนักปลัด
9	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	20,000	-	-	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	ส่วนการศึกษา
10	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์	เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	15,000	-	-	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	ส่วนการศึกษา
11	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	3,000	-	-	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	ส่วนการศึกษา
12	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี	เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สี ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญสุข	โทรทัศน์สี จำนวน 1 เครื่อง	6,500	-	-	การปฏิบัติงานการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนการศึกษา
13	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นวีซีดี	เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นวีซีดี ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญสุข	เครื่องเล่น VCD/DVD/MP3 จำนวน 1 เครื่อง	2,000	-	-	การปฏิบัติงานการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนการศึกษา
14	โครงการจัดซื้อตุ๊กตาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เพื่อจัดซื้อตุ๊กตาให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ตุ๊กตา จำนวน 1 ตุ๊กตา	1,000	-	-	การปฏิบัติงานการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนการศึกษา

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	เพื่อให้นักเรียนและเด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้บริโภคอาหารเสริม(นม)ตามเกณฑ์มาตรฐาน	1.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ด่านขุนทด 2.เด็กเล็กถึงระดับ ป.6 ของโรงเรียนในพื้นที่	1,000,000	1,000,000	1,000,000	เด็กได้รับอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย	ส่วนการศึกษา
2	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน (เด็กอนุบาล,ป.1 - ป.6)	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันที่มีประโยชน์	เด็กเล็ก ถึงระดับ ป.6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่	1,000,000	1,000,000	1,000,000	เด็กเล็กและเด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี	ส่วนการศึกษา
3	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	200,000	200,000	200,000	เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี	ส่วนการศึกษา
4	โครงการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของเด็กและเยาวชน	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	40,000	-	-	เยาวชนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน	ส่วนการศึกษา
5	โครงการจัดงานวันเด็ก	เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชน หมู่ 1 -17	50,000	50,000	50,000	เด็กและเยาวชนมีการทำกิจกรรมร่วมกัน	ส่วนการศึกษา
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	30,000	-	-	เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้จักการออกกำลังกาย	ส่วนการศึกษา
7	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลด่านขุนทด	เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ให้แก่กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลด่านขุนทด	ผู้สูงอายุตำบลด่านขุนทด	30,000	30,000	30,000	กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลด่านขุนทดมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

5.1 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดห้องแสดงสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ตำบลด้านขุนทด	เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมทั้งจัดหาวิทยากร มาช่วยในการฝึกอบรม	จัดฝึกอบรม จำนวน 2 ครั้ง	50,000	50,000	50,000	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ของตำบลใน ระยะยาวต่อไป	สำนักปลัด
2	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ (ม.6)	เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการดำเนิน กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ ในตำบล ด้านขุนทด	กลุ่มอาชีพเย็บจักร กลุ่มอาชีพสมุนไพร กลุ่มอาสาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	-	-	กลุ่มอาชีพมีเงินทุน หมุนเวียนภายในกลุ่ม	สำนักปลัด
3	สนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง (ม.7 และ ม.8)	เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการดำเนิน กิจกรรมของกลุ่มอาชีพอาชีพ กระจัง พันธ์ปลา และอาหารปลา	กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง	100,000	-	-	กลุ่มอาชีพมีเงินทุน หมุนเวียนภายในกลุ่ม	สำนักปลัด
4	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจัดทำโครงการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ของคนรุ่นเก่าให้กับ ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้ รับทราบ	จัดทำโครงการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 1 โครงการ	30,000	30,000	30,000	รักษาภูมิปัญญาใน ท้องถิ่นที่มีสูญหายไปตาม กาลเวลา	สำนักปลัด

6.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่ม ผลผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ	สนับสนุนการปลูกพืชผักปลอด สารพิษ อาทิอุปรณ์ ผันท์พืชผัก สวนครัว และถังน้ำหมัก EM	กลุ่มอาชีพการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ	50,000	-	-	ช่วยลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรและช่วยลด ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี	ส่วนส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และพันธ์พืช	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	50,000	-	-	ช่วยลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรและช่วยลด ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี	ส่วนส่งเสริม การเกษตร

7. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

7.1 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์	1.เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการระหว่างหน่วยงาน อบต.เชื่อมความสัมพันธ์อันดี  2.สร้างขวัญและกำลังใจให้ หน่วยงานและสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะด้วยกีฬา และนันทนาการ	จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง พนักงานท้องถิ่นจำนวน 1 ครั้ง	50,000	50,000	50,000	1.เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงาน  2.เกิดการประสานการ ทำงานระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด

7.2 ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันใน ระดับอำเภอ จังหวัด	เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับต่าง ๆ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	30,000	30,000	30,000	นักกีฬาได้รับโอกาส ประสบการณ์ที่ดีและเป็น การเพิ่มศักยภาพ ทางด้านกีฬาให้มี มาตรฐาน	ส่วนการศึกษา

7.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด	1. เพื่อส่งเสริมประชาชนและเยาวชนให้ได้ออกกำลังกายและส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน 2. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดแข่งขันกีฬาจำนวน 1 ครั้ง	250,000	250,000	250,000	1.เกิดความสามัคคีและสามารถป้องกันปัญหา ยาเสพติด 2. ประชาชนและเยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ส่วนการศึกษา
2	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	หมู่ 1 - 17	170,000	170,000	170,000	1.เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 2. ช่วยลดปัญหาสังคม เช่นยาเสพติด และการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น	ส่วนการศึกษา
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน)	1. สร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ในกลุ่มเยาวชนที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนได้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 1 โครงการ	30,000	30,000	30,000	สามารถป้องกันปัญหายาเสพติดและจำนวนเยาวชนที่ติดยาเสพติดในพื้นที่มีจำนวนลดลง	สำนักปลัด

8.1 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน / ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อม น่ามอง	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน เกิดความสามัคคี และร่วมกัน รักษาความสะอาดให้กับหมู่บ้าน	จัดประกวดหมู่บ้านน่าอยู่	50,000	50,000	50,000	ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การรักษาความสะอาด สร้างความน่าอยู่ให้กับชุมชน	ส่วนส่งเสริม การเกษตร
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าซักสระน้ำ,สระโตน และศาลาตาปูหมู่บ้าน ม.4	เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สามารถเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจไว้บริการประชาชน ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง	ปรับปรุงภูมิทัศน์	150,000	-	-	มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด	ส่วนโยธา
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่า เฉลิมพระเกียรติ ม.4	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่า เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นป่าช้าเดิม ให้เกิดประโยชน์	ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	50,000	-	มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า	ส่วนโยธา
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาล ม.5	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศาลของหมู่บ้านให้สวยงาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	50,000	-	มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า	ส่วนโยธา
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บึงถนนหัก น้อย ม.6	เพื่อปรับปรุงพื้นที่เป็นสถานที่ พักผ่อน ออกกำลังกายและทำ กิจกรรมร่วมกัน	ปรับปรุงรอบๆบึง	-	50,000	-	มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด	ส่วนโยธา

8.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำย่อย	เพื่อรวบรวมพร้อมวางระบบ ข้อมูลการบริหารจัดการลุ่มน้ำย่อย	ระบบฐานข้อมูลการบริหาร จัดการลุ่มน้ำย่อย	-	-	-	ระบบฐานข้อมูลการบริหาร จัดการลุ่มน้ำย่อยที่มี ประสิทธิภาพ	ส่วนโยธา

8.3 อนุรักษ์การแก้ไขปัญหามลภาวะโลกร้อน /ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชุมชน อนุรักษ์ป่า เพื่อสร้างความร่ม รื่นและช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะโลกร้อน	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 1 ครั้ง	50,000	50,000	50,000	สร้างความร่มรื่นให้แก่ หมู่บ้าน และสร้างความ สามัคคีของคนในชุมชน	ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการปลูกป่าสาธารณะ ม.8	ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชุมชน อนุรักษ์ป่า เพื่อสร้างความร่ม รื่นและช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะโลกร้อน	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	-	-	สร้างความร่มรื่นให้แก่ หมู่บ้าน และสร้างความ สามัคคีของคนในชุมชน	ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

8.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการชุมชนรวมพลังเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง เยาวชนในการร่วมรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	20,000	-	-	เยาวชนได้รับความรู้และ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติมาก ยิ่งขึ้น	ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการปลูกหญ้าแฝกรอบขอบสระ น้ำ ม.1	1.ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม 2.เพื่อพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน	ปลูกหญ้าแฝกพื้นที่ลาดชันรอบ ขอบสระ	50,000	-	-	1.พื้นดินบริเวณรอบสระ มีความอุดมสมบูรณ์ 2.หญ้าแฝกยังช่วยยึดติด ดินรอบ ๆ ขอบสระไม่ให้ เกิดการพังทลาย	ส่วนส่งเสริม การเกษตร

8.5 แก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการจัดซื้อถังขยะให้กับชาวบ้าน ม.2 และ ม.17	จัดซื้อถังขยะเพื่อแจกจ่ายให้กับ ชาวบ้าน	ถังขยะแบบมีฝาปิด 60 ใบ	40,000	-	-	ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีใน การทิ้งขยะ ทำให้เกิด ความสะอาด	ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล	-เพื่อสร้างสถานที่ในการจัดเก็บ ขยะที่บริจาคที่ประชาชนและ เยาวชนในหมู่บ้านนำไปทิ้ง แต่ เป็นสิ่งมีค่าอยู่  - เสริมสร้างนิสัยให้รู้จักคุณค่า ของขยะ และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ ดีขึ้น	โรงเรียน และชุมชนในเขต พื้นที่ตำบลด่านขุนทด	50,000	50,000	50,000	สิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน ดีขึ้น และปริมาณขยะลดลง	ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	โครงการก่อสร้างสถานที่จัดเก็บ ขยะบริจาค ของหมู่บ้าน ม.12	เพื่อสร้างสถานที่ในการจัดเก็บ ขยะที่บริจาคที่ประชาชนและ เยาวชนในหมู่บ้านนำไปทิ้ง แต่ เป็นสิ่งมีค่าอยู่	สถานที่จัดเก็บขยะ จำนวน 1 แห่ง	50,000	-	-	สิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน ดีขึ้น และปริมาณขยะลดลง	ส่วนโยธา
5	โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ	เพื่อสร้างเครือข่ายลดขยะใน ชุมชนโดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนในการจัดการขยะ	ประชาชน หมู่ 1 -17	50,000	-	-	ลดปริมาณขยะในพื้นที่จา การที่ประชาชนมีการคัด แยกขยะก่อนนำไปจัดการ ทำประเภท	ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม



8.6 ส่งเสริมการเฝ้าระวังน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม โดยชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง	เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำ อุปโภคบริโภคเมื่อประสบภาวะ ภัยแล้ง	ประชาชน หมู่ 1 -17	300,000	300,000	300,000	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคตลอดปี	สำนักปลัด

## 9. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

### 9.1 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อรวบรวมพร้อมวางระบบ ข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	ระบบฐานข้อมูลโครงสร้าง พื้นฐาน	-	-	-	ระบบฐานข้อมูลด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่มี ประสิทธิภาพ	ส่วนโยธา

### 9.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	ก่อสร้างถนนหินม.13 ไปถึงตำบล สระจรเข้	เพื่อให้ก่อสร้างถนนเชื่อม ระหว่างตำบลด่านขุนทด ถึง ตำบลสระจรเข้	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมบดทับแน่น	879,000	-	-	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมเชื่อมต่อระหว่าง อปท.	ส่วนโยธา / อบจ.
2	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายมาบจาม ม. 16 ไปถึงอบต.สระจรเข้	เพื่อให้ก่อสร้างถนนเชื่อม ระหว่างตำบลด่านขุนทด ถึง ตำบลสระจรเข้	ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร	-	850,000	-	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมเชื่อมต่อระหว่าง อปท.	ส่วนโยธา / อบจ.
3	ก่อสร้างถนนลาดยางสายมาบจาม ม. 16 ไปถึงอบต.สระจรเข้	เพื่อให้ก่อสร้างถนนเชื่อม ระหว่างตำบลด่านขุนทด ถึง ตำบลสระจรเข้	ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร	-	-	3,150,000	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมเชื่อมต่อระหว่าง อปท.	ส่วนโยธา / อบจ.

9.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
1	ขยายเขตประปา ถนนบ้านเก่า - โรงอัดมันตั้งยงวัน - บ้านนาย อุทัย เยอสูงเนิน ม.2	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่าง ทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,000 เมตร	300,000	-	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
2	เพิ่มขนาดท่อประปาและขยาย เขตประปา ตรงข้ามร้านบัวหลัน ทางเข้าซอยบ้านนายสนุ่น เตียนขุนทด	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่าง ทั่วถึง	เพิ่มขนาดท่อประปา ระยะทาง 50 เมตรและ ขยายเขตประปา ระยะทาง 50 เมตร	-	30,000	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
3	ขุดลอกคลองหนองขอนใต้ ม.3	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภค และใช้ ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ตามแบบที่อบต.กำหนด	300,000	-	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาด แคลนน้ำในการทำ การเกษตร	ส่วนโยธา	971 668
4	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกุดมิทาว ม.4	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภค และใช้ ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ฝายน้ำล้น กว้าง 8 เมตร ฐาน 12 เมตร ยาว 24 เมตร	300,000	-	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาด แคลนน้ำในการทำ การเกษตร	ส่วนโยธา	
5	ขุดลอกคลองกุดมิทาว ม.4	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภค และใช้ ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขุดลอกคลอง กว้าง 24 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 2.50 เมตร	-	60,000	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาด แคลนน้ำในการทำ การเกษตร	ส่วนโยธา	
6	ซ่อมแซมฝายคสล. ม.4	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภค และใช้ ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ยาว 12 เมตร หนา 5 เมตร	-	200,000	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาด แคลนน้ำในการทำ การเกษตร	ส่วนโยธา	

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
7	ซ่อมแซมฝายดิน ม.4	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 2.5 เมตร ยาว 12 เมตร	-	-	30,000	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร	ส่วนโยธา	
8	ขุดลอกคลองสระใหญ่ถึงบ้านสส.บุญเลิศ	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2.5 เมตร	-	-	100,000	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร	ส่วนโยธา	
9	ขุดลอกคลองน้ำขาว ม.4	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 10 เมตร ยาว 5,000 เมตร	-	-	500,000	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร	ส่วนโยธา	
10	ขยายเขตประปา เส้นหน้าโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ม.5 และซอยโรงหนังไก่อ	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน	ระยะทางรวม 400 เมตร	100,000	-	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
11	ขุดลอกคลองสระวัด ม.10	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขุดลอกคลอง	50,000	-	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร	ส่วนโยธา	
12	ขยายเขตประปา จำนวน 2 ซอย ม.6	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน	ระยะทางรวม 450 เมตร	200,000	-	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
13	ขุดลอกสระหนองกระทุ่ม ม.7	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขุดลอกสระน้ำ	50,000	-	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร อุปโภค-บริโภคตลอดปี	ส่วนโยธา	

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	คำพิกัต
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
14	ก่อสร้างประปาหน้าดิบ ม.7	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง และเป็นการสนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	ก่อสร้างประปาหน้าดิบ	-	500,000	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร อุปโภค-บริโภคตลอดปี	ส่วนโยธา	
15	ก่อสร้างฝายลำห้วยน้อย	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างฝาย	-	50,000	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร อุปโภค-บริโภคตลอดปี	ส่วนโยธา	
16	ขุดลอกสระหนองกระทะ ม.7	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขุดลอกสระน้ำ	-	-	50,000	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร อุปโภค-บริโภคตลอดปี	ส่วนโยธา	
17	ขุดลอกคลองลำห้วยน้อย (ช่วงที่ 2) ม.8	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 25 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1.50 เมตร	150,000	-	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร อุปโภค-บริโภคตลอดปี	ส่วนโยธา	
18	ขุดลอกคลองลำห้วยน้อย (ช่วงที่ 3) ม.8	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 25 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1.50 เมตร	-	150,000	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร อุปโภค-บริโภคตลอดปี	ส่วนโยธา	

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
19	ขุดลอกคลองลำห้วยน้อย ม.9 สายหลังบ้านอบต.สำเภา	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 8 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 1.50 เมตร	200,000	-	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร อุปโภค-บริโภคตลอดปี	ส่วนโยธา	
20	ขยายเขตประปา ม.8	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน		-	100,000	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
21	ก่อสร้างฝายน้ำล้นหลังสระน้ำตา เผือก ม.9	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ฝายน้ำล้น เป็นถนนคันดิน วาง ทอศล. 2 แถว ๆ ละ 7 ท่อน กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร	-	-	150,000	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร	ส่วนโยธา	
22	ขยายเขตประปา ม.9 จากบ้าน ใหม่ไทยเจริญไปบ้านอบต. สำเภาและบ้านนายเฉลิม	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้ อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน	ระยะทางรวม 660 เมตร	-	150,000	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
23	ขยายเขตประปา ม.13	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำประปา ใช้อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน	ขยายเขตประปา ระยะทาง 300 เมตร วางท่อ PB ขนาด 2 นิ้ว	150,000	-	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
24	ขยายเขตประปา เส้นไปบ้าน นายบุญทั้ง เข็มขุนทด ม.13	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำประปา ใช้อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน	ขยายเขตประปา ระยะทาง 300 เมตร วางท่อ PB ขนาด 2 นิ้ว	-	150,000	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
25	ขุดลอกคลองหินปูน ในเขตพื้นที่ ม.13	เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขุดลอกคลอง กว้าง 20 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 2 เมตร	-	-	200,000	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร	ส่วนโยธา	995 820

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	คำพิกัต
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
26	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ม.14	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น	50,000	-	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร	ส่วนโยธา	
27	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.14 (ใกล้สถานที่เลี้ยงไขนกระทา)	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ฝายกั้นน้ำสูง 4 เมตร ยาว 10 เมตร	-	-	200,000	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร	ส่วนโยธา	
28	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน ม.16	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน	100,000	-	-	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร	ส่วนโยธา	
29	โครงการขุดสระหนองประดู่ ม.16	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	จำนวน 150 ไร่	-	-	5,000,000	ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร	ส่วนโยธา	
30	ขยายท่อน้ำประปาทางเข้าบ้านนายสมพงษ์ ม.17	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน	วางท่อเมนยาว 400 เมตร	200,000	-	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
31	อุดหนุนการประปา อำเภอด่านขุนทด เพื่อขยายเขตประปาภายในตำบลด่านขุนทด	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน	ขยายเขตประปาภายในตำบลด่านขุนทด	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	

9.4 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้าเสา จำนวน 4 ต้น ระยะทาง 200 เมตร	100,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	989 850
2	ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ ม.1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมวาง ท่อ 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด	897,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	993 835
3	ก่อสร้างถนนดิน ม.1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร สูง 0.60 เมตร	-	110,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	006 838
4	ก่อสร้างถนนดินพร้อมเทหินคลุก ม.1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร สูง 0.60 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	49,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	993 835
5	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากศาลา กลางบ้าน ม.1 ถึงกุดน้ำใส	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	1,318,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	990 837
6	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	1,318,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	993 835
7	ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ ม.1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พร้อมวาง ท่อ 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 21 ท่อน	-	-	765,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	995 840



ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
8	ก่อสร้างถนนคสล.หน้าศาลากลางบ้านลำเชียงไกร ม.2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล.	250,000	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	840 965
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำแพรตตำรวจ ม.2	เพื่อให้มีรางระบายน้ำช่วยระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	รางระบายน้ำขนาด 0.30 x 0.30 x 0.10 เมตร ยาว 300 เมตร	105,000	-	-	การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	971 835
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 ถนนซอยร้านอาหารบัวหลั่นทั้ง 2 ฝั่ง	เพื่อให้มีรางระบายน้ำช่วยระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	รางระบายน้ำขนาด 0.30 x 0.30 x 0.10 เมตร ยาว 500 เมตร	210,000	-	-	การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	966 833
11	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 เส้นท้ายบ้านลำเชียงไกร หน้าบ้านสยาม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 120 เมตร	25,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	966 844
12	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 ถนนหน้าตลาดพงษ์ศิริหน้าถนน - ร้านไอศกรีม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้า ระยะทาง 200 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	30,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	969 838
13	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 แพรตตำรวจ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้า ระยะทาง 250 เมตร พร้อมติดตั้งโคมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	-	40,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	971 835

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
14	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 เส้นท้ายหมู่บ้านลำเชียงไกรทิศใต้ จากบ้านนายสันต์ ถึงบ้านนายฉันทนะ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้า ระยะทาง 350 เมตร พร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ	-	120,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	965 844
15	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โคมพร้อมหลอดไฟ) ม.2	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 5 จุด ระยะทาง 500 เมตร	-	200,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	972 832
16	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 ซอยบ้านนายอนุกุล ฉายขุนทด	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้า ระยะทาง 60 เมตร	-	20,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	968 834
17	เสริมดินไหล่ทางถนนซอยตลาด พงษ์ศิริ ม.2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	เสริมดินไหล่ทางกว้าง 1 เมตร สูง 30 เมตร ยาว 250 เมตร	-	10,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	968 837
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 ซอยโรงซีกฟอก ตามซอยบ้านนายประกอบ ถึงถนนตลาดพงษ์ศิริ	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	รางระบายน้ำขนาด 0.30 x 0.30 x 0.10 เมตร ยาว 200 เมตร	-	70,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	971 835
19	ก่อสร้างถนนคสล. ม.2 ภายในหมู่บ้านลำเชียงไกร จากบ้านนายฉันทนะไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	980,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	965 840
20	ซ่อมแซมถนน ม.2 บ้านลำเชียงไกร ซอยหน้าสระว่ายนํ้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	-	-	190,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	965 841

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
21	เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดทั้งหมดบ้าน ม.2 บ้านลำเชียงไกร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 30 จุด	-	-	40,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	966 842
22	เสริมถนนดินลูกรัง ม.2 เส้นถนนมันไปบ้านโนนสะอาด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนดินระยะทาง 1,000 เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 0.50 เมตร	-	-	105,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	960 845
23	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2 เส้นโรงฆ่าสัตว์ - ด้านขุนทดค้าไม้	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	421,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	961 834
24	ขุดลอกท่อระบายน้ำ ม.2 บ้านลำเชียงไกร	การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก	ขุดลอกท่อระบายน้ำระยะทาง 1,000 เมตร	-	-	200,000	การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	965 840
25	จัดทำป้ายชื่อทางเข้าหมู่บ้าน ม.2	เพื่อให้มีป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนแก่ผู้สัญจรไปมา	ป้ายชื่อทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง 7 เมตร สูง 5 เมตร	-	-	100,000	มีป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านที่ชัดเจน	ส่วนโยธา	965 841
26	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสายโดนชีเทา ม.3	เพื่อให้สามารถลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรผ่านได้โดยสะดวก	ตามแบบที่อบต.กำหนด	100,000	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมผลผลิตทางการเกษตร	ส่วนโยธา	978 811
27	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านตารี - นางอวน ม.3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30 เมตร	40,000	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	968 811

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
28	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายชาติ - นายทูล ม.3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร	17,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	968 821
29	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายขาว - นางแปลก ม.3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร	-	40,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	969 812
30	ยกคันดินถนนเส้นบ้านนายป่น ม.3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ยกถนนคันดินกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	50,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	969 813
31	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า ม.3 บ้านนายแขก นางขวัญเรือน	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 2 ต้น พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ 2 ชุด	-	50,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	969 811
32	ก่อสร้างสะพานข้ามไปบ้านนางพร - นางใย ม.3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ตามแบบที่อบต.กำหนด	-	100,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	970 811
33	ลงหินคลุกสายห้วยนา - กกนา - บ้านหลุง ม.3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	196,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	970 800
34	ยกคันดินถนนสายหนองหมู ม.3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคันดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	100,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	977 801

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
35	ก่อสร้างศาลากลางบ้าน ม.3	เพื่อเป็นสถานที่ประชุมและ ทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	ตามแบบที่อบต.กำหนด	-	-	200,000	ชาวบ้านได้รับความ สะดวกมากยิ่งขึ้น ใน การจัดกิจกรรม	ส่วนโยธา	969 810
36	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	91,000	ชาวบ้านได้รับความ สะดวกมากยิ่งขึ้น ใน การจัดกิจกรรม	ส่วนโยธา	
37	ก่อสร้างร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้าน ม.4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ร่องระบายน้ำขนาด 0.30 x 0.30 x 0.1 เมตร ยาว 1,500 เมตร	525,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	960 813
38	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ (ด้านทิศ ตะวันตก) ม.4	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วย ระบายน้ำได้สะดวกลด ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	30,000	-	-	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	964 814
39	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง เส้นประปา ม.4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.5 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	55,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	958 805
40	ก่อสร้างถนนคสล.เส้นจากหมู่ บ้าน กลาง ตำบลบ้านเก่า ถึงกุดมิตาว ตำบลด่านขุนทด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	1,240,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	935 812
41	ก่อสร้างถนนคสล.เส้นศาลานอก หมู่บ้าน ม.4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	190,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	960 815

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
42	ก่อสร้างท่ออุโมงระบายน้ำคลองกุด จอก ม.4	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วย ระบายน้ำได้สะดวกลด ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	ท่อระบายน้ำ กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร	-	-	200,000	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	960 816
43	ก่อสร้างทางข้ามฝาย ม.4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคันดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	-	121,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	955 809
44	จัดทำซุ้มประตูป้ายชื่อทางเข้า หมู่บ้าน ม.5	เพื่อให้มีป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่ เห็นได้อย่างชัดเจนแก่ผู้สัญจร ไปมา	กว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร จำนวน 2 ป้าย	100,000	-	-	มีป้ายบอกทางเข้า หมู่บ้านที่ชัดเจน	ส่วนโยธา	966 813
45	ก่อสร้างทางระบายน้ำด้านหลัง โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ม.5	เพื่อให้มีรางระบายน้ำช่วย ระบายน้ำได้สะดวกลด ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.3x0.3x0.1 เมตร ยาว 500 เมตร	175,000	-	-	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	963 822
46	ก่อสร้างถนนคสล. เส้นหลัง โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร	550,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	963 822
47	ก่อสร้างถนนคสล.สายโรงงานทอด ไก่สามดวงใจ ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร	350,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	966 826
48	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยหน้าบ้านนาง โต พาบขุนทด ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร	-	120,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	964 828

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
49	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านสีเผือก ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	150,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	965 828
50	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านยอด ตอง ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร	-	300,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	961 826
51	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านผู้ช่วย แขก เชื่อมบ้านนายเก้ง ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร	-	280,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	954 825
52	ก่อสร้างถนนดิน ซอยทางไปชนสง และซอยบ้านนางโต ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	288,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	965 835
53	ลาดยางทับถนนคอนกรีตที่ชำรุด ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	2,620,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	966 833
54	ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนายสม ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	53,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	956 825
55	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยก ศาลต่าปู่ไปถึงบ้านนายแซม บัญปลา เผา ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	99,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	965 830

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
56	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านครุฑรัชนี ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	90,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	966 826
57	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยวัดบ้านใหม่เจริญสุข ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	-	-	190,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	964 822
58	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายบุญเหลือถึงบ้านนายพนม ม.5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	46,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	957 823
59	ก่อสร้างถนนลาดยางสายเรียบคลองส่งน้ำ ม.5 (หลังบ้านนายก)ถึง ม.4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร	-	-	1,200,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	965 818
60	ก่อสร้างทางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญสุข ม.5	เพื่อให้มีรางระบายน้ำช่วยระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 x 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมฝา	-	-	123,000	การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	963 822
61	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.5	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะระยะทางรวม 500 เมตร	-	-	150,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	963 830
62	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์บุญส่ง คุณขุนทด ม.6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมเพิ่มดินระยะทาง 50 เมตร	50,000	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	



ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
63	ก่อสร้างถนนคสล. ม.6 จำนวน 6 ซอย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ซอยที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร	100,000	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	007 829
			ซอยที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร						009 829
			ซอยที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร						010 829
			ซอยที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร						010 830
			ซอยที่ 5 กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร						010 831
			ซอยที่ 6 กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร						011 831
64	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.6	เพื่อให้มีรางระบายน้ำช่วยระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	รางระบายน้ำ ขนาด 0.3x0.3x0.1 เมตร ยาว 700 เมตร	-	350,000	-	การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	013 832
65	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ม.6 ( 350 เมตร)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	366,000	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	007 825
66	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ม.6 ( 150 เมตร)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	245,000	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	009 829

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
67	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงหอกระจาย ข่าว ม.6	เพื่อให้ประชาชนทั้งหมดบ้าน ได้รับฟังเสียงตามสายจากหอ กระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง	เครื่องขยาย 500 วัตต์ และ ตัวพักเสียง จำนวน 3 ตัว	-	50,000	-	ประชาชนได้รับฟังเสียง ตามสายจากหอกระจาย ข่าวได้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
68	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.6	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ปัก เสาพาดสายไฟ จำนวน 3 ต้น และติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน 3 โคม	-	100,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
69	ก่อสร้างถนนหินคลุกทางไปวัดป่า สามัคคี ม.6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	368,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	011 832
70	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.6	เพื่อให้รางระบายน้ำจากบึงไป เก็บให้พ้นจากน้ำเค็ม	รางระบายน้ำ กว้าง 0.60 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 450 เมตร	-	-	350,000	สามารถมีน้ำเพื่อใช้ทำ ประโยชน์	ส่วนโยธา	012 836
71	ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นรอบบึง บ้านถนนหักน้อย ถึงบ้านกุดน้ำใส ม.6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,500 เมตร	-	-	1,288,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	010 837
72	ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นนายนบุญ เลิศ ไปถึงเขตบ้านกุดน้ำใส ม.6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร	-	-	545,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	010 839
73	ก่อสร้างถนนลาดยางจากวัดป่า ม.6 ไปร่วม ม.1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร	-	-	5,000,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	010 832

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
74	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยคุ้ม ทานตะวัน ม.7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร	80,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	026 825
75	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 ตรงข้าม สนามกีฬา ม.7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	-	60,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	015 825
76	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยน้อย ม.7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	สะพานข้ามลำห้วย กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร ตาม แบบที่อบต.กำหนด	-	300,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	033 832
77	ก่อสร้างถนนดินสายสระวัด ถึง หนองสะแก ม.7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	28,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	020 829
78	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7	เพื่อให้มีรางระบายน้ำช่วย ระบายน้ำได้สะดวกลด ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	รางระบายน้ำขนาด 0.30 x 0.30x0.30 ยาว 400 เมตร	-	-	330,000	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	025 825
79	ก่อสร้างถนนคสล. ม.8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลาดคสล.ด้านข้างกัน น้ำกัดเซาะถนน	100,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	977 821
80	ก่อสร้างถนนลาดยางสายเชื่อม ทำนบ ม.8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	-	612,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	980 820

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
81	ลงหินคลุกจาก ม.8 เชื่อมไป ม.13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	หินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	271,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	979 821
82	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.8	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 ต้น พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	100,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
83	ก่อสร้างถนนคสล. ม.9 จากถนนเทศบาลเชื่อมไปศาลา ม.13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร	540,000	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	986 822
84	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.9	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 12 ต้น ระยะทาง 600 เมตร	-	300,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
85	วางท่อบล็อคอคอนเวิร์สสายสระน้ำตาเฝือก ม.9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	วางท่อ 2x2 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 2 แถว ๑ 1.00 เมตร	-	38,000	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	989 822
86	ลงหินคลุกรอบสระน้ำตาเฝือก ม.9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	หินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	123,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	989 822
87	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านอบต.สำเภา หาดขุนทด ม.9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	91,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	985 821

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
88	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เส้นศาลา กลางบ้าน ม.10	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด	200,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
89	ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 5,000 เมตร	-	10,500,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	951 740
90	ก่อสร้างบ่อกคอนเวร์ส จำนวน 2 จุด ม.10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	<u>จุดที่ 1</u> ทางโค้งติด ม.16 ขนาด 1.5 x1.5 x7 เมตร <u>จุดที่ 2</u> ข้างนายายหรีด ขนาด 1.20 x1.5 x8 เมตร	-	150,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	956 742
91	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	373,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	951 741
92	ก่อสร้างถนนดิน ม.10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว รวม 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	270,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	957 742
93	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายดับ ม.10 (ระยะทาง 100 เมตร)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้า สาธารณะ(สายดับ) ระยะทาง 100 เมตร	-	-	100,000	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	954 728

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
94	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งหม้อไฟฟ้าสาธารณะศาลา กลางบ้าน ม.11	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ติดตั้งหม้อไฟฟ้า	10,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	969 829
95	จัดทำซุ้มประตูป้ายชื่อทางเข้า หมู่บ้าน ม.11	เพื่อให้มีป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่ เห็นได้อย่างชัดเจนแก่ผู้สัญจร ไปมา	กว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร จำนวน 2 ป้าย	100,000	-	-	มีป้ายบอกทางเข้า หมู่บ้านที่ชัดเจน	ส่วนโยธา	968 833
96	วางท่อระบายน้ำ ท่อพัก พร้อมฝา ปิดภายในหมู่บ้าน ม.11	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วย ระบายน้ำได้สะดวกลด ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	วางท่อระบายน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	100,000	-	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	969 830
97	วางรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและ เสริมไหล่ทาง ติดขอบระฆังโสน จากบ้านนายพร ม.11 ถึงบ้านนาย แดง เนียมสันเทียะ ม.5	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วย ระบายน้ำได้สะดวกลด ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	วางระบายน้ำขนาด 0.30 x 0.30 x 0.30 ระยะทาง 500 เมตร	-	412,000	-	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	968 831
98	ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้านตาเบาและซอย บ้านพ่อใหญ่ทุย ม.11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	วางท่อระบายน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	100,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	970 830
99	ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบระฆังโสน ม.11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	178,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	967 829

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
100	ก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน ม.12 (ยาว 250 เมตร)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	730,000	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	990 840
101	ก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ภายในหมู่บ้านอุทัยนคร ม.12	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวน 4 ซอย ซอยที่ 1 ยาว 120 เมตร ซอยที่ 2 ยาว 100 เมตร ซอยที่ 3 ยาว 80 เมตร ซอยที่ 4 ยาว 100 เมตร	-	600,000	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	985 838
102	ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.12	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วยระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมซ่อมแซมฝาปิดที่ชำรุด	-	300,000	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	984 838
103	ก่อสร้างถนนดิน สายศาลากลางบ้านอุทัยนคร ม.12 ถึงวัดใหม่ ตำบลขุนทด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.50 เมตร	-	251,000	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	983 844
104	ก่อสร้างถนนคันดิน ม.12 เส้นเริ่มจากทางแยกทางไปแพล้นปูนซีเมนต์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.50 เมตร	-	-	237,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	986 838

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
105	ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อ ม.12	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.50 เมตร พร้อมวางท่อจำนวน 2 จุด	-	-	3,360,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	986 838
106	ก่อสร้างถนนคสล. ม.13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร	180,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	991 825
107	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.13	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้า ติดตั้ง สายดับ พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 ชุด	250,000	-	-	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	991 830
108	ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลังกสน. ม.13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 6 ยาว 1 กิโลเมตร	-	2,100,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	991 830
109	วางท่อน้ำทิ้งรอบหมู่บ้าน ม.13	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วย ระบายน้ำได้สะดวกลด ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	วางท่อระบายน้ำทิ้ง Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก	-	111,000	-	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	986 827
110	ก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากสายเก่า (เชื่อมหมู่ 8 , หมู่ 9 และหมู่ 13)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	1,318,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	997 822



ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
111	วางบล็อกคอนกรีต ม.13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กว้าง 1.5 x 1.5 x 10 เมตร วางคู่ยาว 10 เมตร	-	-	150,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	001 817
112	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยทำนบตะกู ม.13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	120,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	997 822
112	ขุดลอกท่อระบายน้ำ ม.14 เส้นหลังร้านน้อยโอชา	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วยระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	ลอกท่อระบายน้ำ กว้าง 0.30 x 0.30 ยาว 1,000 เมตร	20,000	-	-	การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	971 837
113	ขุดลอกท่อระบายน้ำ ม.14	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วยระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	ลอกท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	30,000	-	-	การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	971 836
114	ก่อสร้างถนนดินรอบศาลากลางบ้าน ม.14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร	32,000	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	971 839
115	ต่อเติมถนนคสล.เส้นบ้านนางสด ม.14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ต่อเติมถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	100,000	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	971 838
116	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.เส้นกลางบ้าน ม.14 (บ้านพื้ออารีย์)	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วยระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	ท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 100 เมตร พร้อมฝาปิด	-	90,000	-	การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	969 838

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
117	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.14	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 2 จุด	-	10,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	968 838
118	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.14 เส้นสี่คิ้ว - ชัยภูมิจากบ้านหมอทหารถึงสนามวารกรุงเทพ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 10 จุด	-	200,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	975 839
119	ขยายจุดติดตั้งหอกกระจายข่าว ม.14	เพื่อให้ประชาชนทั้งหมู่บ้านได้รับฟังเสียงตามสายจากหอกกระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง	เพิ่มจุดติดตั้งลำโพงหอกกระจายข่าว จำนวน 12 จุด	-	-	10,000	ประชาชนได้รับฟังเสียงตามสายจากหอกกระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
120	ก่อสร้างถนนดิน ซอยตำหลู ม.14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนดินกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 10.00 เมตร	-	-	238,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	967 845
121	ก่อสร้างร่องระบายน้ำติดถนนใหญ่ (แถวโรงไม้दानขุนทด) ถึงติดปั้มปตท. ม.14	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วยระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	ร่องระบายน้ำ 0.3x0.3x0.30 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมฝาปิด	-	-	900,000	การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	967 836
122	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยร้านน้อยโอชา ม.14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร	-	-	42,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	970 836
123	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังเสริมสุข พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ	-	-	550,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	975 837

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
124	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยพญาละคร ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร พร้อมไหล่ทาง	880,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	019 831
125	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยผาสุก ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร	370,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	018 831
126	ร่องระบายน้ำเค็ม ม.15	เพื่อให้มีร่องระบายน้ำเค็ม	ร่องระบายน้ำ 0.3x0.3x0.1 เมตร ยาว 400 เมตร	400,000	-	-	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	018 840
127	ขุดลอกร่องระบายน้ำคสล. (ข้างทาง) ม.15	เพื่อให้มีที่ระบายน้ำช่วย ระบายน้ำได้สะดวกลด ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	ร่องระบายน้ำ 0.3x0.3x0.1 เมตร ยาว 1,000 เมตร	1,000,000	-	-	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	016 831
128	ขยายจุดติดตั้งหอกระจายข่าว ม.15	เพื่อให้ประชาชนทั้งหมดบ้าน ได้รับฟังเสียงตามสายจากหอ กระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง	ขยายเพิ่ม 5 จุด ยาวรวม 1,500 เมตร	-	50,000	-	ประชาชนได้รับฟังเสียง ตามสายจากหอกระจาย ข่าวได้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
129	ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.15 ถึงบ้าน เชื่อน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร	-	6,300,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	024 831
130	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองละลาย ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	545,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	023 840

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
131	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาทุ่ง ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	475,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	020 831
132	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยลำเชียงไกร ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	850,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	020 857
133	ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านโคก พัฒนาถึงบ้านดอนกลอย ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร	-	990,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	019 840
134	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยโคกรุ่งเรือง ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร	-	-	370,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	081 831
135	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลัง ศาลากลางหมู่บ้าน ถึงถนนรพช. ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	38,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	016 831
136	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามัคคีธรรม ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร	-	-	220,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	081 830
137	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยร่วมใจ ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร	-	-	120,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	017 830

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
138	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองบุง ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-	-	295,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	025 837
139	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลากลางบ้าน ถึงบ้านบุงระกำ ม.15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	1,400,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	017 831
140	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยข้างศาลากลางบ้าน ม.15	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า ระยะทาง 150 เมตร	-	-	200,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	017 831
141	ติดตั้งหอกระจายข่าวศาลาประชาคม ม.16	เพื่อสามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เข้าถึงประชาชนหรือผู้คน โดยสะดวกรวดเร็ว	ติดตั้งหอกระจายข่าว ลำโพง และเครื่องขยาย	100,000	-	-	สามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เข้าถึงประชาชนหรือผู้คน โดยสะดวกรวดเร็ว	ส่วนโยธา	966 686
142	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยนายโต ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 65 เมตร	80,000	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	976 686
143	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมคลองน้ำ สายข้างรีสอร์ทเทอร์ม ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ถนนดินกว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 1 เมตร	269,000	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	961 686
144	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านลุงจ้อน - บำจันทร์ ม.16	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น พร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1 ชุด	50,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	969 685

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
145	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยลุงพร ม.16	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น พร้อม พร้อมโคม ไฟฟ้าสาธารณะ 1 ชุด	50,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	967 689
146	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้าน ลุงชวน ม.16	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ปักเสาพาดสายไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น พร้อม พร้อมโคม ไฟฟ้าสาธารณะ 1 ชุด	50,000	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	967 688
147	ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้า หมู่บ้าน ม.16 ช้างรีสอร์ทไฮอาร์ท	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร	-	630,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	962 686
148	ก่อสร้างถนนคสล. ม.16 บ้านลุง เพื่อ- บ้านลุงตึง - ครวน์ดิกริมย์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	870,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	964 687
149	จัดทำป้ายชื่อทางเข้าหมู่บ้าน ม.16	เพื่อให้มีป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่ เห็นได้อย่างชัดเจนแก่ผู้สัญจร ไปมา	ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง 8 เมตร สูง 5 เมตร	-	100,000	-	มีป้ายบอกทางเข้า หมู่บ้านที่ชัดเจน	ส่วนโยธา	962 686
150	ก่อสร้างถนนหินคลุก รอบหนอง ประดู่ ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร	-	1,600,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	967 868
151	ก่อสร้างถนนดินสลายจากตะวันตก หนองประดู่ ลงนายนายสมควร ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	360,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	967 868

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
152	ก่อสร้างถนนดินจากหนองประดู่ ม.16 ไปหนองตะกุง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.5 เมตร	-	345,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	967 865
153	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายเต็ม ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร	-	60,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	968 688
154	ก่อสร้างถนนดินจากหนองแดง - หนองตาบาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	345,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	968 778
155	ก่อสร้างถนนดินจากหนองประดู่ ลงนายายเซียม ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	376,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	967 778
156	ก่อสร้างถนนดินจากหนองประดู่ ไปลงนาลูงหนาน ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	345,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	968 775
157	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้างบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร	-	-	150,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	968 685
158	ก่อสร้างถนนคสล.ชอบบ้านนาย ละเอียด ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร	-	-	120,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	968 685

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
159	ก่อสร้างถนนลาดยางหนองประดู่ ม.16 ไปบ้านใหม่ไชยณรงค์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร	-	-	6,300,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	969 884
160	ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านลุงเพียร ถึงบ้านลุงล้อย ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร	-	-	150,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	968 685
161	ก่อสร้างถนนหินคลุกขอบสระ หนองป่อง ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร	-	-	91,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	966 688
162	ก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้าน อาจารย์ธีระวัฒน์ ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร	-	-	60,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	969 688
163	ก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านป่าจันทร์ ถึงฟาร์มไก่ลุงเสน่ห์ ม.16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร	-	-	700,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	965 862
164	ก่อสร้างถนนลาดยางจาก ม.16 ไปโคกบึงปรือ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร	-	-	8,460,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	971 797
165	ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าหมู่บ้าน ม.17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร	999,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	975 838
166	ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าบ้านนาย เฉลิม ม.17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	190,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	982 840



ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
167	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าบ้าน นายสมพงษ์ ม.17	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 250 เมตร	-	150,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	977 840
168	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าบ้าน เฉลิม (หมู่บ้านดวงใจ) ม.17	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 200 เมตร พร้อม โคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 ชุด	-	150,000	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	983 844
169	ลงหินคลุกสายหลังไฟฟ้าและ ทางเข้าบ้านนายสมพงษ์ ม.17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร และทางเข้าบ้าน นายสมพงษ์ กว้าง 41 เมตร ยาว 250 เมตร	-	563,000	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคม	ส่วนโยธา	978 845
170	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะสายดับ และ ติดตั้งโคมไฟฟ้า ม.17	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 400 เมตร พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 8 ชุด	-	-	200,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	977 844
171	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้าน ดวงใจ ม.17	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วย ระบายน้ำได้สะดวกลด ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	รางระบายน้ำ ระยะทาง 250 เมตร	-	-	250,000	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	982 843
172	ก่อสร้างรางระบายน้ำสองข้างทาง ม.17	เพื่อให้มีท่อระบายน้ำช่วย ระบายน้ำได้สะดวกลด ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง	วางท่อระบายน้ำระยะทาง 400 เมตร	-	-	800,000	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก	ส่วนโยธา	978 849

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
173	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด	เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางกลางคืนของประชาชน	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด หมู่ 1 - 17	50,000	50,000	50,000	มีแสงสว่างเพียงพอสร้างความปลอดภัยในเวลากลางคืน	ส่วนโยธา	
174	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 - 17	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างพอเพียงสำหรับการเดินทางในเวลากลางคืน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 - 17	170,000	170,000	170,000	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางเวลากลางคืน	ส่วนโยธา	
175	โครงการซ่อมแซมหอกกระจายข่าว	เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	ซ่อมแซมหอกกระจายข่าวที่ชำรุดใน หมู่ 1 - 17	20,000	20,000	20,000	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	
176	โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด	เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในพื้นที่ตำบลด่านขุนทด	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ม.1 - 17	100,000	100,000	100,000	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	ส่วนโยธา	
177	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้	เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลด่านขุนทด (ตามโครงการท้องถิ่นไทย เทอดไถ่องค์กรฯ 84 พรรษา)	ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 หลัง	50,000	50,000	50,000	ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัย	ส่วนโยธา	
178	โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลด่านขุนทด (ตามโครงการท้องถิ่นไทย เทอดไถ่องค์กรฯ 84 พรรษา)	ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทอดไถ่องค์กรฯ 84 พรรษา จำนวน 1 หลัง	100,000	100,000	100,000	ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัย	ส่วนโยธา	

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ค่าพิกัด
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)			
179	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ด่านขุนทด เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ภายในตำบลด่านขุนทด	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลด่านขุนทด	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา	

9.5 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬา และนันทนาการชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	เพื่อให้ชาวบ้านภายในหมู่บ้านมี เครื่องออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพ แข็งแรงมีจิตใจแจ่มใสและเป็น การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	หมู่ที่ 1 - 17	170,000	170,000	170,000	ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง จิตใจ แจ่มใส และรู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์	ส่วนการศึกษา
2	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเนกประสงค์ ม.4	เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาในหมู่บ้านและตำบลให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ สุขภาพร่างกายและจิตใจ รู้จัก ป้องกันตนเองจากโรคและสาร เสพติด	ลานกีฬา 1 แห่ง	200,000	-	-	ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง จิตใจ แจ่มใส และรู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์	ส่วนโยธา

9.6 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการวางผังเมืองรวมด้านชุมชน	เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ จากที่ดินและเอื้อต่อคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชน	ร่วมจัดทำผังเมืองรวมอำเภอ ด้านชุมชน	200,000	200,000	200,000	ผังเมืองรวมด้านชุมชน เป็นชุมชนเมืองน่าอยู่	- สำนักปลัด - ส่วนโยธา

10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 ฟื้นฟูคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการจัดงานประเพณีต่างๆ (วันลอยกระทง วันสงกรานต์ งดเหล้า เข้าพรรษา อาพาหุบูชา สืบสาน ตำนานด่านขุนทด ฯลฯ)	เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีต่างๆ	จัดงานประเพณีต่าง ๆ	500,000	500,000	500,000	มีส่วนร่วมใน การ สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีต่าง ๆ	ส่วนการศึกษา

10.2 ส่งเสริมบทบาทสถาบัน บวร(บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการจัดฝึกอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	ใช้สถาบันวัดในการอบรมปลูกฝังด้านคุณธรรม/ จริยธรรมให้กับเยาวชนเพื่อและสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้ก่อประโยชน์	จัดกิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรม 1 โครงการ	50,000	50,000	50,000	เยาวชนได้รับการอบรมปลูกฝังด้านคุณธรรม/ จริยธรรมและมีการใช้เวลาว่างให้ก่อประโยชน์	ส่วนการศึกษา
2	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	ใช้สถาบันวัดในการอบรมปลูกฝังด้านคุณธรรม/ จริยธรรมให้กับเยาวชนเพื่อและสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้ก่อประโยชน์	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด	50,000	50,000	50,000	เยาวชนได้รับการอบรมปลูกฝังด้านคุณธรรม/ จริยธรรมและมีการใช้เวลาว่างให้ก่อประโยชน์	ส่วนการศึกษา
3	โครงการภูมิคุ้มกันภัยสายใยครอบครัว	เพื่อส่งเสริมบทบาทของคนในครอบครัวให้มีเวลาพูดคุย ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด	50,000	50,000	50,000	คนในครอบครัวมีเวลาพูดคุยและร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน	สำนักปลัด

10.3 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา	รณรงค์ให้ประชาชนงดดื่มสุราและของมีนเมาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	ประชาชน หมู่.1 - 17	-	-	-	ประชาชนมีความรู้และจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม	ส่วนการศึกษา

11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในและทรัพย์สิน

11.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก /ทางน้ำ

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล	เพื่อตั้งจุดตรวจ ป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	ตั้งจุดบริการ 2 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เทศกาลวันปีใหม่</li> <li>▪ เทศกาลวันสงกรานต์</li> </ul>	70,000	70,000	70,000	สถิติอุบัติเหตุการจราจรในพื้นที่ลดลง	สำนักปลัด

11.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน / อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการฝึกอบรม และทบทวนความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้มีกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานเพียงพอทั้งตำบล</li> <li>- ทบทวนความรู้ให้กับอปพร.ที่เคยผ่านการฝึกอบรม</li> <li>- เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องแบบให้แก่อปพร.</li> </ul>	จัดฝึกอบรม และจัดซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร. จำนวน 120 ชุด	300,000	300,000	300,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การปฏิบัติงานของ (อปพร) ตำบลตำบลขุนทดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</li> <li>-มีอาสาสมัครฯ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานป้องกันภัยฯ</li> </ul>	สำนักปลัด
2	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ อปพร.	เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของ อปพร.	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานป้องกันฯ	30,000	30,000	30,000	บุคลากรดำเนินงานป้องกันมีอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	สำนักปลัด

11.3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555(บาท)	2556(บาท)	2557(บาท)		
1	โครงการสายด่วน EMS1669	เพื่อให้บริการประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ประสบอุบัติเหตุ , เจ็บป่วยและไม่มีรถไปโรงพยาบาล	ประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้รับการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	-	-	อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	สำนักปลัด



# ส่วนที่ 6

## ส่วนที่ 6

### การติดตามประเมินผล

#### ขั้นตอนที่ 1

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานขึ้น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

#### ขั้นตอนที่ 2

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ แต่ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้

#### ขั้นตอนที่ 3

การกำหนดช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรกำหนดช่วงเวลา ในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นคณะกรรมการติดตามประเมินผลจะประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี